

จากศรัทธาในพระเยซูคริสต์ สู่นทางแห่งศัทธิธรรมอัลอิสลาม
[ไทย]

رحلة من النصرانية إلى الإسلام : الأخت مسني
[باللغة التايلاندية]

เว็บไซต์ www.annisaa.com

موقع النساء

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

مراجعة: صافي عثمان

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮ์ กรุงริยาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

จากศรัทธาในพระเยซูคริสต์ สู่นทางแห่งสัจธรรมอัลอิสลาม
โดย Musnee

อิสลามอะลัยกุม ะเราะหฺมะตุลลอฮฺ ะบะเราะกาตุฮฺ

เดิมนับถือคริสต์ พอมานับถืออิสลามก็เปลี่ยน ชื่อว่า “**มัสนีญ์**”

ดิฉันเกิดมาในศาสนาพุทธ และเมื่อโตขึ้นเมื่ออายุได้ ๑๗ ปีก็ได้เข้าเป็นคริสเตียน เมื่อมีผู้หญิงคริสเตียนคนหนึ่ง ที่ได้มาเล่าเรื่องราวของเยซูและเรื่องของการทรงสร้างให้ดิฉันฟัง ดิฉันตัดสินใจรับเชื่อ และเข้าอยู่กับครอบครัวของคริสเตียนแห่งหนึ่งเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ตลอด ๗ ปีที่ผ่านมาดิฉันเรียนไปเบิ้ลทุกวัน และทำทุกอย่างตามระบบที่คริสเตียนได้กำหนด ด้วยว่า ดิฉันเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายต้องมีผู้สร้าง และควบคุมอย่างเป็นระบบระเบียบไม่อาจเกิดขึ้นมาเองได้ ด้วยว่าครอบครัวของดิฉันนั้นมีแต่คนที่ป่วย และดิฉันเป็นคนไข้ที่แข็งแรงที่สุดในบ้าน แล้วพี่สาวของดิฉันก็ป่วยทั้งสองคน พ่อของดิฉันเสียไปนานแล้วและแม่ก็แก่มาก เมื่อมีปัญหาอะไรดิฉันกับแม่จะปรึกษากันเสมอ แม่เลี้ยงดูดิฉันโดยให้เกียรติในการตัดสินใจเสมอ ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนศาสนาด้วยแต่เราก็จะคุยกันเสมอ

ดิฉันพยายามอย่างจริงจังที่จะหาที่พึ่งพาและความสงบสุข แต่ก็ไม่พบกับสิ่งใดนอกจากการเฝ้าอธิษฐานกับเยซูคริสต์

ฉันจะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เสมอ และทำกิจกรรมมากมาย เล่นละคร ขึ้นเวที สนุกสนาน จนติดนิสัยยกย่องเงินงาม จนลืมความเป็นกุลสตรีที่ควรจะเป็น ฉันมักจะเฮฮาและกรีดกรีดกับเพื่อนๆ เสมอ

จนวันหนึ่ง ดิฉันได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นมุสลิม เรามักพูดคุยกันเรื่องของศาสนา และเขาจะพยายามแนะนำศาสนาแก่ฉันเสมอ ต้องญะซากัลลอฮุคอรอนแก่เขา(ขออัลลอฮฺทรงตอบแทน) แต่ตอนนั้นดิฉันก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก

จนวันหนึ่งเราได้โต้แย้งกันเรื่องศาสนา ดิฉันกลับไปค้นหาคำตอบ แต่แทนที่ดิฉันจะได้คำตอบ ดิฉันกลับค้นพบคำถามอีกมากมายที่ไม่รู้จะเอาคำตอบมาจากไหน ดิฉันจึงตัดสินใจเข้าหาผู้นำคริสเตียนและได้ให้สมุดที่จดคำถามไว้ หลายเดือนต่อมาที่ดิฉันเฝ้ารอคำตอบจนไม่มีที่ท่าว่าเขาจะตอบ ดิฉันจึงเข้าไปถามตัวเอง สิ่งที่ได้รับไม่ใช่คำตอบแต่เป็นสมุดเล่มเดิมกับคำถามที่ถามกลับมาว่า **“แล้วเธอจะเข้าข้างใคร?”**

นี่หรือคือคำตอบที่ดิฉันได้จากผู้นำ ดิฉันอึ้งไปสักพัก แล้วถามกลับไปว่าในเมื่อเกิดความไม่เข้าใจ แล้วพี่เคยสอนว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรให้ไปถามให้เข้าหาผู้นำ หนูก็ทำตามพี่และไปเบิ้ลสอนและบัญญัติไว้ว่า ถ้าเราสงสัยก็ให้ค้นหาให้เข้าใจ สิ่งใดเป็นความจริงให้ยึดไว้ให้มั่น ถ้าอย่างนั้นแล้วจะไม่ขัดกับสิ่งที่พูดหรือบัญญัติไว้หรือ ?

แต่สุดท้ายก็ให้ไปอธิษฐานขอคำตอบเอาเอง ดิฉันกลับมาค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบแต่ละศาสนาจนมาเจอมาได้ในหลักการของอิสลาม ที่มีหลักการและข้อมูลที่ชัดเจน และความน่าจะเป็นตรงกับคำถามที่ดิฉันต้องการคำตอบ ดิฉันจึงเรียนรู้และตัดสินใจเข้ารับอิสลามในเวลาต่อมาไม่นาน ปัจจุบันเข้ารับอิสลามได้สองเดือนแล้วค่ะ

สำหรับไบเบิลแล้ว อยากบอกทางพี่น้องอิสลามและคริสเตียนให้ทราบว่า ข้อความเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาโดยตลอด ทั้งมีการเพิ่มเติมและตัดออก เมื่อเทียบกับฉบับของกษัตริย์เจมส์ลดพันธะสัญญาเก่าลงกว่า ๕๐% และลดพันธะสัญญาใหม่ลง ๒๕%

ถ้าความศักดิ์สิทธิ์ หมายความว่าไบเบิลไม่มีความผิดพลาด และพระวจนะของพระเจ้านั้น ไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวาย ทำไมไบเบิลถึงมีข้อผิดพลาดมากมาย มีหลายอย่างขัดแย้งกันเอง ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะยึดเอาไบเบิลเป็นคัมภีร์สองทาง หรือเป็นทางนำแก่เราได้อย่างไร?

และสุดท้ายอยากฝากถึงพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ในฐานะที่อัลลอฮ์ได้จัดเตรียมชีวิตโดยเคย เป็นคนที่เคยต่อต้านอิสลาม เคยเป็นทั้งพุทธและคริสต์มาแล้ว จนได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ สُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ และเมื่อเรามั่นใจแล้วขอให้ท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ สُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ และทำตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลิม เร่งทำความดีเพราะโลกดุนยา (โลกนี้) ช่างสั้นนัก เป็นเพียงแค่วางผ่านไปสู่อีกโลกหน้า(อาคีเราะฮ์)

ขอให้เราได้ภูมิใจที่อัลลอฮ์ทรงเลือกเราให้เป็นบ่าวของพระองค์ ... วัสสลามมูอะลียกุม วะเราะมะตุลลอฮุ วะบะเราะกะกาตุฮ์

<http://www.annisaa.com/forum/index.php?board=34.0>

<http://www.iqraforum.com/forum2/index.php?topic=157.0>